

Số: 14 /KH-HL

Nghĩa Trung, ngày 30 tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH
Xây dựng trường học
“Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện”
Năm học 2024-2025

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-PGD&ĐT, ngày 18 tháng 9 năm 2024 của phòng GD&ĐT thành phố Gia Nghĩa về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-HL, ngày 23 tháng 9 năm 2024 của trường Mầm non Hoa Lan về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2024-2025;

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Tuyên truyền đến đội ngũ CB, GV, NV tầm quan trọng của việc xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện với môi trường”.

Huy động sức mạnh tổng hợp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, Chính quyền địa phương, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp; môi trường trường học an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và yêu cầu của xã hội.

Nhằm đảm bảo cho trẻ có một môi trường vui chơi học tập an toàn, thuận lợi cho các hoạt động nhằm phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và trí tuệ, nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ trong nhà trường.

Nhằm hình thành ở trẻ biết yêu quý, bảo vệ môi trường sống, hình thành và phát triển kỹ năng, thói quen sống vệ sinh, ngăn nắp, có tính kỷ luật, biết chăm sóc cây xanh, không hái hoa, ngắt lá, giữ gìn cảnh quan sân trường.

2. Yêu cầu:

Phát động phong trào đến toàn thể các đoàn thể, cá nhân cán bộ giáo viên nhân viên, học sinh trong toàn trường.

Hình thành ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường. Vận động đội ngũ tham gia nhiệt tình đạt hiệu quả.

II. Nội dung:

1. Xây dựng trường học xanh:

Phân công việc chăm sóc cây hoa trong nhà trường cho từng bộ phận, từng khối lớp (làm cỏ, trồng bổ sung cây hoa, tưới nước).

Các lớp bố trí không gian thoáng mát, sạch sẽ, trang trí cây xanh phù hợp. Cho trẻ tập lao động bằng cách nhặt lá cây rụng quanh sân trường.

2. Xây dựng trường, lớp sạch:

Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài lớp học sạch sẽ, thường xuyên quét dọn sân trường, ngoài cổng trường, các khu vực dãy lớp học, khu làm việc. Thường xuyên lau chùi hành lang, lớp học, cửa sổ, kệ đồ chơi, bàn ghế, các thiết bị đồ dùng, giáo dục trẻ không vẽ bậy lên tường, kệ đồ chơi, bàn ghế...vệ sinh thùng rác thường xuyên, gom rác hàng ngày.

Tuyên truyền việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước tiết kiệm, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác ATVSTP.

Tổ chức lao động vệ sinh toàn trường vào cuối tháng nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện với môi trường.

Giáo dục trẻ vứt rác đúng nơi quy định, tuyên truyền không sử dụng đồ nhựa, bao ni lông.

3. Xây dựng trường, lớp đẹp:

Bố trí các khu vực cây xanh, cây cảnh, khu vui chơi trong trường một cách hợp lý, khoa học.

Trong các phòng học, phòng sinh hoạt chung, phòng chức năng bố trí lắp đặt các thiết bị khoa học, gọn gàng, thẩm mỹ. Các bảng hiệu tuyên truyền, nhắc nhở trong khuôn viên nhà trường phải thẩm mỹ phù hợp với trường MN, với trẻ.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh luôn có ý thức trong việc giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, coi trường lớp như ngôi nhà thứ hai để giữ gìn và phát triển. Xây dựng một môi trường tốt giúp trẻ được học tập, trải nghiệm và phát huy sáng tạo.

Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử trong nhà trường, ăn mặc gọn gàng đúng tác phong sư phạm, phù hợp với giáo dục trẻ. Hành vi, ngôn ngữ phải chuẩn mực để học sinh noi theo.

Giáo dục trẻ hành vi giao tiếp ứng xử vui chơi cùng bạn bè một cách hòa đồng, vui vẻ, đoàn kết, thân thiện.

4. Xây dựng trường học an toàn:

Rà soát tất cả các cơ sở vật chất trong nhà trường, trên sân trường, trong lớp học, khu vui chơi, các điều kiện phòng học, hệ thống chiếu sáng, đồ chơi và thiết bị dạy học theo đúng tiêu chuẩn được quy định tại Điều 4 của Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGD&ĐT. Khắc phục ngay những nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ.

Xây dựng các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ, an toàn ứng phó với thời tiết bất thường, an toàn phòng, chống tai nạn thương tích khi ở trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc. Thực hiện việc hợp đồng lương thực thực phẩm, nước uống với nhà cung cấp rõ ràng để đảm bảo về an toàn ăn uống khi ở trường.

Tuyên truyền nhằm chấn chỉnh bạo lực học đường, tuyên truyền thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường và các quy định pháp luật đối với ngành giáo dục, nghiên cứu tìm hiểu quyền trẻ em.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ bản thân dành cho trẻ mầm non khi gặp nguy hiểm.

5. Xây dựng trường, lớp thân thiện với môi trường:

Tăng cường làm đồ dùng dạy học cho trẻ bằng những nguyên vật liệu gần gũi, đỡ tốn kém, thân thiện với môi trường, không gây hại cho trẻ.

Trang trí trường lớp khoa học, thẩm mỹ, phù hợp theo lứa tuổi. Trang trí những mô hình cổ tích gần gũi để giúp trẻ cảm thấy hứng thú khi đến trường, lớp.

Tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh sử dụng những nguyên vật liệu dễ tiêu hủy để làm đồ dùng đồ chơi, khi sử dụng tại gia đình. Tránh dùng những đồ dùng đựng thức ăn bằng nhựa, xốp, ni lông...

III. Tổ chức thực hiện:

Triển khai kế hoạch đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh cùng thực hiện.

1. Ban giám hiệu nhà trường

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện với môi trường” Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong toàn trường và chính quyền, các lực lượng xã hội trong địa phương về phong trào thi đua.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện phong trào thi đua.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện tốt công tác tài trợ nhằm khen thưởng, động viên cho các cháu có thành tích vượt khó khăn.

Đổi mới phương pháp dạy và học, cải tiến sinh hoạt chuyên môn nhằm xây dựng nề nếp dạy và học phát huy tính tích cực, sáng tạo của giáo viên và học sinh trong các hoạt động dạy và học với phương châm “Lấy trẻ làm trung tâm”.

2. Đối với Tổ chuyên môn

Tổ chức phát động phong trào thi đua đến từng tổ viên, gắn với kế hoạch chuyên môn của từng tổ. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ phối hợp cùng với giáo viên lớp trong các công việc có liên quan đến việc thực hiện phong trào thi đua.

Giáo viên khen thưởng trẻ trong dịp cuối tuần, phát phiếu bé ngoan cho trẻ, nêu gương những bạn làm được việc tốt để trẻ được phấn khởi. Trong các hoạt động hằng ngày cô giáo động viên, khen kịp thời khi trẻ làm được những việc tốt để trẻ được phấn chấn tinh thần và phân biệt được đúng sai, điều hay, lẽ phải.

Cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học các tổ chuyên môn tổ chức nhận xét, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua của từng tổ viên, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua của giáo viên và của lớp.

3. Đối với giáo viên

Giáo viên có nhiệm vụ tích hợp các nội dung trên vào các hoạt động giáo dục hàng ngày, quan tâm đến trẻ cá biệt, trẻ có hoàn cảnh khó khăn giáo viên thường xuyên phối hợp với CMHS của lớp trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Khai thác ca dao, dân ca, trò chơi dân gian, để giáo dục trẻ.

4. Công đoàn

Phối hợp chặt chẽ với nhà trường triển khai và tổ chức tốt phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện với môi trường” một cách sâu rộng trong toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường.

Đẩy mạnh phong trào thi đua đa dạng hoá các hoạt động giáo dục nhằm giáo dục trẻ những kiến thức sơ đẳng, đạo đức lối sống, truyền thống yêu quê hương, đất nước... nơi mình đang sinh sống.

Luôn giữ mối quan hệ gần gũi giữa nhà trường và phụ huynh học sinh để cùng nhau làm tốt phong trào thi đua.

Tổ chức trồng cây vào các dịp: Kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, các đợt tổ chức lao động, trồng cây đầu xuân trong khuôn viên nhà trường.

5. Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Tuyên truyền cho tất cả các lực lượng phụ huynh nắm rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện với môi trường”

Quan tâm đến việc chăm sóc, giáo dục con em mình, có ý thức phối hợp chặt chẽ với nhà trường để cùng nhau làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Hỗ trợ việc thu gom phế liệu, sưu tầm tranh ảnh, để làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho trẻ hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Thân thiện với môi trường” năm học 2024-2025. Yêu cầu đội ngũ CB, GV, NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Các bộ phận (th/h);
- Lưu: NT.

Hà Thị Phương Nga